

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

**มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงและมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัติจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทฯ ต้องประมุขให้แล้วเสร็จในเวลาที่สูง กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ โดยมีมาตรการเบื้องต้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงบริษัทฯ ต้องขอความร่วมมือสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นบุคคลที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก หรือเดินทางไป-กลับยังพื้นที่ควบคุมตามที่รัฐบาลกำหนดในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ กรุณาพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. กรณีที่มีคำถาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จนถึงวันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

Email: [rattanaporn@tti.co.th](mailto:rattanaporn@tti.co.th)

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 02-389-2298 หรือ 02-703-8484 ต่อ 137

ทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบาง  
เมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
10280